

# ด่วนที่สุด

ที่ พน ๕๗๐๐.๔/๓๘๘๙



สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง  
๕๕๕/๒ ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๑  
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงสร้างการบริหาร กรอบอัตรากำลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๒)  
๒. โครงสร้างการบริหาร กรอบอัตรากำลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายกเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้มีสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ มาตรา ๑๔ (๑๑) คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดำเนินงานอื่นของกองทุนและสำนักงาน รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการต่างๆ ของผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนด นั้น

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) จึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พน ๕๗๐๐.๔/๘๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำเสนอกรมบัญชีกลางพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหาร กรอบอัตรากำลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ ที่มีอยู่เดิม เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปพลางก่อน จนกว่าการศึกษาและทบทวนเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสร้างการบริหาร กรอบอัตรากำลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนดจะแล้วเสร็จ

/ซึ่งกรมบัญชีกลาง...

ซึ่งกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๕/๗๘๐๖ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีความเห็นว่า โครงสร้างการบริหารของสำนักงานที่ขอความเห็นชอบเป็นโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) จึงอาจไม่ครอบคลุมภารกิจและหน้าที่ทั้งหมดของสำนักงาน ประกอบกับปัจจุบันสำนักงานได้จ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินโครงการจัดทำโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากำลังของสำนักงาน ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณากลับกรอบการกำหนดโครงสร้างสำนักงาน กรอบอัตรากำลัง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งงาน รวมทั้งค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน ดังนั้น จึงขอให้สำนักงานพิจารณาทบทวนการกำหนดโครงสร้างการบริหาร กรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากรของสำนักงาน เพื่อให้เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง และผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

บัดนี้ สกนช. ได้ศึกษาและทบทวนเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสร้างการบริหาร กรอบอัตรากำลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงสร้างการบริหาร กรอบอัตรากำลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ดังนั้น สกนช. จึงขอเสนอโครงสร้างการบริหาร กรอบอัตรากำลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระพล จิรประดิษฐกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

สำนักบริหารการเงินและบริหารองค์กร

โทร ๐ ๒๗๙๔ ๖๐๕๓

โทรสาร ๐ ๒๗๙๔ ๖๐๗๐



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สกนช. โทร. ๐ ๒๗๙๔ ๖๐๗๓

ที่ พน (กบน.) ๕๗๐๐.๑/๓๗๔ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๒)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

อนุสนธิ การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๒) เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณาและได้มีมติ ดังนี้

๑. โครงสร้างการบริหารและกรอบอัตรากำลังของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

เห็นชอบโครงสร้างการบริหาร การกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานและลูกจ้าง กรอบอัตรากำลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๒. โครงสร้างค่าตอบแทนของผู้ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

เห็นชอบโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้

กรอบค่าตอบแทนพื้นฐานต่อเดือน (บาท)		กรอบรวมต่อเดือน (บาท)
เงินเดือนประจำ	ประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน	
๑๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐	ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือนประจำ	เงินเดือน + ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือนประจำ

และให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๓. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

๓.๑ เห็นชอบแต่งตั้ง นางไพลิน พึ่งเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงินและบริหารองค์กร และ นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามลำดับ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

๓.๒ เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

๔. การเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามบัญชีเงินฝากของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

เห็นชอบเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารถอนเงินฝาก หรือเช็ค หรือการส่งจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จากบัญชีเงินฝากของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากเดิมเป็นกำหนดผู้มีอำนาจลงนาม ดังนี้

/ (๑) นางศศิธร ...

- (๑) นางศศิธร สมิตเวช
- (๒) นางไพลิน ฟุ้งเกียรติ
- (๓) นายพรชัย จิรกุลไพศาล

ทั้งนี้ ให้ผู้มีอำนาจลงนาม สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นายวิระพล จิรประดิษฐกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง